

ด่วนที่สุด

ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๕๑๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ขม ๕๐๓๐๐

✓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมือง และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีข้อสั่งการ และประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)</p> <p>เนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เป็นหลักเกณฑ์ที่จังหวัดต้องดำเนินการเพื่อเข้าสู่การปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) โดยในกลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่ม ๖๐๘ ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังฉีดไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายทั้ง ๒ กลุ่ม ดังนั้น จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอวางแผนการฉีดวัคซีน โดยให้ สสอ. และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ จัดทำแผนการฉีดวัคซีนเสนอต่อนายอำเภอ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และขอให้รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ด้วย</p>	<p>๑. สปก.อำเภอทุกอำเภอ ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การเปิดดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์เด็กพิเศษ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอให้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์เด็กพิเศษ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบ on site จำนวน ๘๐ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในเรื่องการฉีดวัคซีน การกักตัวกลุ่มเสี่ยง การดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตาม กำกับดูแลอย่างต่อเนื่องด้วย</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่</p>
๓	<p>คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการแก้ไขคำสั่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	<p>การจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit)</p> <p>๑) เห็นชอบให้จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit) สำหรับตรวจแรงงานต่างด้าวที่จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด</p> <p>๒) เห็นชอบในหลักการให้จัดซื้อชุดตรวจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit) เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อแก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบการจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru COVID - 19 Test โดยกำหนดจุดตรวจอำเภอละ ๑ แห่ง และมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำรวจความต้องการชุดตรวจ ATK จากทุกอำเภอ โดยประมาณการจากจำนวนผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูงในพื้นที่ และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) ในการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit)</p>	<p>๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p>
๕	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เสนอขอปิดการดำเนินงานของจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 และจุดฉีดวัคซีน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เนื่องจากมีจำนวนผู้รับการตรวจลดลงเหลือเฉลี่ยเพียง ๑๐ - ๒๐ คนต่อวัน และอัตราการตรวจพบเชื่อน้อยมาก ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นชอบให้ปิดดำเนินการ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕